

ที่ อว 6001/ว10724
สถาบันวิจัยและพัฒนาเลขรับ 2099
วันที่ 4 ธันวาคม 2567
เวลา 08:41

7 พฤศจิกายน 2567

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 (RDI Manager for Commercialization #3)

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับแนะนำโครงการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีกำหนดจัดฝึกอบรม โครงการการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 (RDI Manager for Commercialization #3) ระยะเวลาในการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมกราคม 2568 - เดือนเมษายน 2568 ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. (รายละเอียดตามกำหนดการฝึกอบรม) ผ่านรูปแบบการอบรม On site (ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ), Workshop, Site visit ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งเสริมด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างโครงการการพัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการงานวิจัย ตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และมีทักษะการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องและประสานงานกับบุคคลที่หลากหลาย ผ่านการฝึกอบรมในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีค่าลงทะเบียนบางส่วนเพียงท่านละ 46,000 บาท (ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าที่พัก และค่าเดินทาง สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่เดินทางมายังสถานที่จัดฝึกอบรม) ค่าลงทะเบียนปกติท่านละ 120,000 บาท ซึ่งได้รับทุนบางส่วนจาก สกสว.

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม เป็นผู้บริหาร มีบทบาทในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และ/หรือมีประสบการณ์บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่/แผนงานด้านอุตสาหกรรม รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ - 20 ธันวาคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมวันที่ 24 ธันวาคม 2567

ในการนี้ สวทช. จึงขอเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากแผ่นพับโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1347 (คุณใจรัก) และต่อ 1319 (คุณอรุณศรี) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง และค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้

ขอแสดงความนับถือ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย อัจฉาญ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
โทรศัพท์. 0 2564 7000 ต่อ 1347 (ใจรัก), ต่อ 1319 (คุณอรุณศรี)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rdicom3@nstda.or.th

BSO&RDI_131

โครงการการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3



RDI Manager for Commercialization #3

RDI Manager ด้านเศรษฐกิจ

(RDI Manager for Commercialization) คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เน้นสร้างเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่อาจจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ และขับเคลื่อนไปสู่เชิงพาณิชย์



ใบสมัครและกำหนดการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ - 20 ธันวาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 24 ธันวาคม 2567



1. เป็นผู้บริหาร มีบทบาทในการกำกับดูแล ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และ/หรือมีประสบการณ์บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
2. นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่/แผนงานด้านอุตสาหกรรม

รูปแบบและเนื้อหาการฝึกอบรมโดยสังเขป



บรรยาย



Workshop



Site Visit



E-learning เเสนา/ถอดประสบการณ์



เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยโปรแกรมการพัฒนาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

1. แหล่งทุน สิทธิประโยชน์และมาตรการภาษี
2. ศักยภาพตลาดและการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน การลงทุน
3. การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินมูลค่าผลงาน
4. ทักษะเพื่อการขับเคลื่อนผลงานสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ



สถานที่ศึกษาดูงาน

องค์กรชั้นนำทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ค่าลงทะเบียน

46,000 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนปกติ 120,000 บาท
โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก สทสว.

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
2. ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
3. เชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ RDI Manager for Commercialization รุ่นต่างๆ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

เดือนมกราคม 2568 - เดือนเมษายน 2568

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.ไวรัช ธีงูเกียรติ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1347
jairah@nstda.or.th
คุณอรุณศรี ศรีธน-ฉัตร โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1319
arunsri@nstda.or.th

Participants / Testimonial

หน่วยงานที่จัดส่งบุคลากรอบรมต่อเนื่อง จากรุ่น 1 สู่รุ่น 2



"โครงการนี้ช่วยพัฒนาทำสิ่งคนที่จะช่วยผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด ป้าความรู้ถูกโมเดลไปใช้จริง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการวิจัย"

คุณวัชรินทร์ ภูมิจง RDI-COM รุ่นที่ 1 บริษัท ไบโอม จำกัด



"เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ป้าวิธคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้สิ่งใหม่"

คุณวีรศักดิ์ มีงโมฬี RDI-COM รุ่นที่ 1 บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย จำกัด



"ได้รับความรู้แน่น วิทยากรแบ่งปันข้อมูลเต็มที่ ทฤษฎีจัดเต็ม หลักสูตรนี้แนะนำให้ป้าไต่เต้าธุรกิจมาต่อยอดได้ในมุมที่ไม่เคยคิดมาก่อน"

คุณอภิชาติ ปู่มี RDI-COM รุ่นที่ 2 บริษัท เนค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด



"เรียนรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงวิจัยและนวัตกรรม ระบบนิเวศทางธุรกิจของประเทศ และลักษณะงานวิจัยที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในภาคเอกชน นักวิจัยในภาครัฐและสถาบันการศึกษา"

คุณสินวัฒน์ กานต์ดา RDI-COM รุ่นที่ 2 บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)



"รู้สึกทางว่าตลาดต้องการผลิตภัณฑ์อะไร ทำวิจัยในสิ่งที่ตลาดต้องการและบริหารจัดการโครงการให้ใช้เงินคุ้มค่าที่สุด"

กญ.ดร.สุชาดา นิลท่าแหง วิลคินส์ RDI-COM รุ่นที่ 2 องค์การเภสัชกรรม



"ป่าประสบการณ์จากกิจกรรมที่ฝึกทดลองมาใช้เพื่อป่าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เช่น Project management, Pitching skill"

กญ.ดร.สมชัยยา สุรพันธ์ RDI-COM รุ่นที่ 2 องค์การเภสัชกรรม



"ได้คิด ได้ทำ ได้แก้ปัญหา เรียนรู้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมรุ่นจากหลายหน่วยงาน"

รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงดี๊บ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ



"เปิดโลกทัศน์ว่าใครทำอะไร อยู่ที่ไหน เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในอนาคต"

คุณโมฬีพัฒนีย์ แดงประเสริฐ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ



"ผู้บริหารที่ผลักดันงานวิจัยจะเข้าในระบบนิเวศทางธุรกิจ นำไปใช้ขับเคลื่อนหน่วยงานได้"

ศ.พญ.ชวัญชนก ยิ้มแท้ ACRO มหาวิทยาลัยขอนแก่น



"งานนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยยกระดับชีวิต หลักสูตรชี้ให้เห็นความสำคัญ เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ รู้จริง ทำจริง แก้ปัญหาได้จริง RDI Manager for Commercialization"

รศ.ดร.จิรนุช เสงี่ยมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



"ช่วยให้เข้าใจการบริหารจัดการงานวิจัยดีขึ้น สร้างโอกาส ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรให้เข้าใจและกำหนดวิธีทำงานให้ scale up งานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมได้"

กญ.รณิษฐา อุดมพานิช ACRO มหาวิทยาลัยขอนแก่น



"ดีโอเอ็บ เมคิต จุดประกาย นำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ทำให้งานมีคุณค่ามากขึ้น"

บศ.นพ.ภาณุ ธีรกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร RDI-Com. รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

